



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ตง.ศตปค.	๕๖๑
วันที่	๕ กค ๕๗
เวลา	๑๐.๔๖

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๖๕๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง สปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายรณรงค์ เทพรัักษ์)

ทน.กง.วป. รกท.

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามั่นคงแบบบูรณาการ (สมบ.)	๑. การบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้วยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้สั่งการให้ มท. กท. และ ตร. บูรณาการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ จึงขอให้ ผวจ. และ นอ. ร่วมกับทหาร ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดโครงสร้างการทำงานและบูรณาการบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ การบริหารจัดการ รวมถึงแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปก.
๒.	ประเด็นการติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	๑. ความก้าวหน้าการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าของกรุงเทพมหานครและการจัดพื้นที่ใต้ทางด่วนเพื่อจำหน่ายสินค้า การจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าเป็นเรื่องที่ กทม. จะต้องดูแลรับผิดชอบต่อไป แต่การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องมีทางออกให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย เหล่านั้นด้วย ในบางพื้นที่การนำเอาผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยออกจากพื้นที่ทั้งหมดคงทำไม่ได้เพราะประชาชนยังคงบริโภคอาหารจากร้านค้าหาบเร่ - แผงลอยอยู่ อย่างไรก็ตามต้องเน้นให้มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย ทั้งนี้ กทม. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการจัดระเบียบและการพัฒนาพื้นที่ทางเท้าในแต่ละแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ปากคลองตลาดและถนนข้าวสาร ส่วนโครงการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง ขอให้ กทม. ดำเนินการปรับปรุงโครงการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น ป้อมพระสุเมรุ เป็นต้น ๒. การก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน ขอให้ กทม. จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่จอดรถใต้ดินว่า พื้นที่ในภาพรวมมีสภาพอย่างไรและต้องการก่อสร้างอะไร อย่างไร และให้พิจารณาว่าการสร้างสถานที่จอดรถแต่ละแห่งนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใดหรือหน่วยงานใดบ้าง มีกฎหมายใดเข้ามาเกี่ยวข้อง และหากต้องการให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการจะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ปมท. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ ขอให้ กทม. พิจารณาจัดจุดจอดรถแท็กซี่ในบริเวณป้ายรถเมล์ เพื่อบริการแก่ประชาชนด้วย ๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ กทม. ดูแลระบบสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้และดำเนินการพร่องน้ำในลำคลองต่างๆ เพื่อรับมือปัญหาฝนตกหนักตามแผนงานที่วางไว้ ขอให้ กทม. ดูแลตัดแต่งต้นไม้ที่อยู่บริเวณสายไฟในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เรียบร้อย และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากเกิดไฟดับ ทาง กทม. จะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด แต่ระยะเวลาดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการเดินทางในช่วงจราจรที่ติดขัดด้วย	กทม. กทม. ปก., กทม.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ปมท. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ขอให้ กทม. แจ้งผู้อำนวยการเขตลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันตก และจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>ให้ กทม. และ ยผ. ปรึกษารัฐหรือร่วมกันเกี่ยวกับการก่อสร้างแนวชะลอคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และให้รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการสร้างแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นและเชื่อมกันคลื่นคอนกรีต และพิจารณาว่า แต่ละแบบจะทำให้เกิดพื้นดินขึ้นมาจำนวนเท่าไร รวมทั้งให้รวบรวมประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำคณะทำงานมาประชุมร่วมกับ รมว.มท. เพื่อพิจารณาวางแนวทางการดำเนินงานต่อไป</p> <p>สำหรับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ ผวจ. แจ้งประชาชนเจ้าของพื้นที่ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะให้ดำเนินการทวงคืนที่ดินไว้ และให้ ทด. กำหนดแนวเขตที่ดินของประชาชนให้ชัดเจนและแจ้งให้ ยผ. ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ให้ สถ. เข้าไปดูแลองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองที่กำลังจัดทำโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และให้ ยผ. เข้าไปดูแลในเรื่องเทคนิคการก่อสร้างด้วย</p> <p>รมช.มท. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>ให้ มท. สอบถามผลการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการในการสร้างแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นป้องกันการกัดเซาะและฟื้นฟูชายฝั่งทะเล และรายงานให้ รมว.มท. ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๕. การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสน)</p> <p>ขณะนี้หมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในพื้นที่ ขอให้จังหวัดอำเภอ กำกับดูแลการจัดทำโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ</p> <p>๖. การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน จึงขอให้จังหวัด อำเภอ กำกับวิทยากรทุกระดับเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องตามแผนการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และมาตรการต่างๆ ที่ มท. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ</p> <p>๗. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p> <p>ขอให้คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจำจังหวัดดำเนินการพิจารณาศึกษาข้อมูลและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งการเกษตร การแปรรูปสินค้า การส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยสามารถดำเนินการควบคู่กับการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด ทั้งนี้ กำหนดให้ ปค. และ สถ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานในพื้นที่</p>	<p>ยผ., กทม.</p> <p>สถ.</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>พช.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๘. สรุปผลการดำเนินงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๖ ขอขอบคุณ พช. ที่ได้จัดงานดังกล่าวและดูแลให้เกิดความเรียบร้อยในภาพรวมเป็นไปด้วยดี สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็มีคุณภาพดี ทั้งนี้ ถึงแม้จะเน้นสินค้านวัตกรรม แต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับสินค้าประเภทภูมิปัญญาด้วย</p>	พช.
๓.	ประเด็นข้อสั่งการของ รมว.มท.	<p>๑. ความคืบหน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ ผวจ. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่ง ยผ. ได้สร้างขึ้นทุกจังหวัด โดย ผวจ. สามารถประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาห้องสมุดดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นได้</p> <p>๒. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้ ผวจ. รวบรวมข้อมูลของเกษตรกรกลุ่มพืชไร่และนาข้าวที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากภัยแล้ง โดยยึดตามประกาศภัยพิบัติแล้งที่ผ่านมาเพื่อส่งให้ มท. นำไปใช้เป็นข้อมูลในวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวต่อไป</p> <p>๓. การติดตามร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ให้ มท. ติดตามเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. โดยเฉพาะในส่วนของสถานะและอำนาจหน้าที่ของ ผวจ. ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้ ให้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและรายงานให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๔. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ สศช. เสนอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม (คค.) กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ดังนั้น ให้ ยผ. ไปพิจารณาดำเนินการเรื่องผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าว และให้ กปก. และ กพภ. จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าในปัจจุบันมีความพร้อมเพียงใด อย่างไร</p> <p>๕. โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระบารมี ครองราชย์ ๗๐ ปี พระราชินี ๗ รอบ” ให้ มท. ติดตามผลให้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระบารมี ครองราชย์ ๗๐ ปี พระราชินี ๗ รอบ” ถูกบรรจุไว้ในแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการบูรณาการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการด้วย</p>	<p>ยผ.</p> <p>ปก.</p> <p>สป.มท.</p> <p>ยผ., กพภ., กปก.</p> <p>สป.มท.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๖. ความคืบหน้าการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ให้ ยผ. สรุปความคืบหน้าการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ โดยให้มีรูปภาพประกอบด้วย และให้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำสัญญาหรือการขยายระยะเวลาสัญญาต่างๆ ด้วย และรายงานให้ รมว.มท. ทราบเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป</p> <p>๗. การบริหารจัดการขยะ ให้ สถ. ดำเนินการทั้งสองทางคือ การแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และการเสนอร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ.</p> <p>๘. ความคืบหน้าการเดินสำรวจโฉนดที่ดิน ให้ ทด. สรุปความคืบหน้าของการเดินสำรวจโฉนดที่ดินทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพว่ามีจำนวนเท่าไร อย่างไร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐานส่วน ๑:๕๐๐๐ (ONE MAP) ให้มีความเรียบร้อยตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วย</p>	<p>ยผ.</p> <p>สถ.</p> <p>ทด.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน